

สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	จาก	หมายเหตุ
1	เดือนตุลาคม 2563	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1.นางสาวกัญญารัตน์ อวนโรสง	
รวมเดือนตุลาคม จำนวน 1 ราย				
2	เดือนพฤศจิกายน 2563	-	-	-
รวมเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ราย				
3	เดือนธันวาคม 2563	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1.บริษัทคาร์กิลมีทส์ ไทยแลนด์	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2.นายสมชาย วิเศษชาติ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3.นายสุเทพ อินทามุ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4.นางปาริฉัตร วรรณกุล	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5.นายคัมภีร์ ยังสันเทียะ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6.นางสาวสุนิสา สระปัญญา	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7.นายสุรศักดิ์ เสาวพันธ์	
รวมเดือนธันวาคม จำนวน 7 ราย				
4	เดือนมกราคม 2564	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1.สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2.นายวิชาญ โพธิ์คาเทพ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3.นางสายนที พวงงาม	

ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	จาก	หมายเหตุ
4	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4.นางวีรัตน์ สังข์ทองกลาง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5.นายแซม วิเศษชาติ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6.นางตี๋ มนุกิจ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7.นางเดือน แป้นชุมแสง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8.นายดำรงศักดิ์ วิเศษชาติ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9.นางเดือน แป้นชุมแสง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10.นายทอง สีชุมแสง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11.นายสำราญ วิเศษชาติ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12.นายสาคร ผูกพัน	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13.นางนวนจันทร์ ปริญสารัมย์	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14.นางสาวอรสา เมยประโคน	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15.นายธร บุญประกอบ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16.นายนิติ ดวงกระโทก	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17.นายธีรพงษ์ วิเศษชาติ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18.นางสาวสายฝน วิเศษชาติ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19.นายพร บุญประกอบ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20.นางสาววรรณมา เลิศรัมย์	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	21.นายนิติ ดวงกระโทก	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22.นายธีรพงษ์ วิเศษชาติ	

ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	จาก	หมายเหตุ
4	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	23.นางสาวสายฝน วิเศษชาติ	-
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24.นายพร บุญประกอบ	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25.นางสาววรรณมา เลิศรัมย์	-
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26.นายมูล ทองสะอาด	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	27.นายบุรี แจ่มจันทร์	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	28.นางสำลี ฉกรรจ์ศิลป์	
รวมเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 28 ราย				
5	เดือนมีนาคม 2564	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1.นายกรีชัย มาศไค้ง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2.นายบุญสวย ชัยแห่มง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3.นางละออง พาดทองกลาง	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4.นางแหวน สระปัญญา	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5.นายชาญยุทธ วรรณวิจิตร	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6.นายนรินทร์ แจ่มจันทร์	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7.นางแจ่มจันทร์ บุตรชานนท์	
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8.นางดารุณี มั่นคง	
รวมเดือนมีนาคม จำนวน 8 ราย				